

# สุนัขสายพันธุ์ยอร์กี้พู | Yorkipoo



## สุนัขสายพันธุ์ยอร์กี้พู (Yorkipoo)

**ยอร์กี้พู Yorkipoo** คือ “สุนัขดีไซเนอร์” ที่รักสนุก และเป็นสุนัขพันธุ์ผสมเจ้ายอร์กี้พู เป็นลูกผสมระหว่าง Yorkshire Terrier กับ Toy หรือ Miniature Poodle ฉลาด รักใคร่ และอ่อนโยน พวกเขาเป็นเพื่อนที่น่ายินดี พวกมันยังเข้ากันได้ดีกับชีวิตในอพาร์ทเมนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณไม่รังเกียจที่จะเห่า

สุนัขพันธุ์ผสมนี้มีพลังงานเหลือเฟือเพื่อที่จะเผาผลาญ และพวกมันชอบที่จะเล่นเมื่อไม่ได้จอตลอดบนตักของคุณเพื่อดูโลกที่ผ่านไป ความสามารถในการวิ่งเร็วและกระโดดสูงอาจสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ที่ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้สุนัขชิวเปอร์แมนในร่างย่อ แม้แต่พ่อแม่สัตว์เลี้ยงมือใหม่ก็ยังพบว่าลูกหมาแสนน่ารักเหล่านี้เป็นเพื่อนที่น่าอัศจรรย์

**ยอร์กี้พู Yorkipoo** คือ “สุนัขดีไซเนอร์” ที่รักสนุก และเป็นสุนัขพันธุ์ผสมเจ้ายอร์กี้พู เป็นลูกผสมระหว่าง Yorkshire

# Terrier กับ Toy หรือ Miniature Poodle ฉลาด รักใคร่ และอ่อนโยน พวกเขาเป็นเพื่อนที่น่ายิบยิบ พวกมันยังเข้ากันได้ดีกับชีวิตในอพาร์ทเมนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณไม่รังเกียจที่จะเห่า

## ประวัติสุนัขพันธุ์ยอร์กี้พู (Yorkipoo)

เช่นเดียวกับนักออกแบบหลายสายพันธุ์ Yorkipoo ก่อนข้างเป็นลูกผสม – เขาได้รับความนิยมมาประมาณหนึ่งทศวรรษแล้ว เดิมทีเขาได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างสุนัขขนาดเท่าของเล่นซึ่งมีขนที่ไม่ก่อให้เกิดการแพ้และปราศจากความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสายพันธุ์แม่ ยอร์กเชียร์ เทอร์เรียร์ และทอยหรือพุดเดิ้ลจิ๋ว

ความสำเร็จในการผสมพันธุ์พุดเดิ้ลกับยอร์กเชียร์เทอร์เรียร์มีผลหลากหลาย เช่นเดียวกับลูกผสมใดๆ แต่ความนิยมของ Yorkipoo ก็เพิ่มขึ้น วันนี้ลูกครอก Yorkipoo ส่วนใหญ่ยังคงเป็นผลมาจากการผสมพันธุ์รุ่นแรก แต่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์บางคนได้จัดจ่ออยู่กับการผสมข้ามพันธุ์ในความพยายามที่จะเห็น Yorkipoo ผลิตรูปลูกหลานที่ยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอมากขึ้นกับลักษณะที่ต้องการ

ไม่มีกลุ่มพันธุ์หรือทะเบียนสำหรับ Yorkipoo แต่ความพยายามได้เริ่มสร้างทิศทางสำหรับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ Yorkipoo ทั้งหมด เร็วๆ นี้จะมีให้บริการที่เว็บไซต์ [www.yorkipoo.org](http://www.yorkipoo.org) ที่รอดำเนินการ

## ไฮไลท์สุนัขพันธุ์ยอร์กี้พู

- Yorkipoo เป็นสุนัขดีไซเนอร์และเป็นผลมาจากการผสมพันธุ์ของยอร์กเชียร์เทอร์เรียร์ไปจนถึงการผสมพันธุ์ของเล่นหรือพุดเดิ้ลจิ๋ว มีการเพิ่มขึ้นของการผสมพันธุ์หลายรุ่น (Yorkipoo ถึง Yorkipoo) และใน Yorkipoo ถึง Poodle หรือ Yorkipoo ถึง Yorkshire Terrier; แต่ลูกครอกจำนวนมากเป็นรุ่นแรกซึ่งเป็นผลมาจากการผสมพันธุ์พ่อแม่พันธุ์ทั้งสองคน
- Yorkipoo นั้นกระฉับกระเฉงและกระฉับกระเฉงเช่นเดียวกับพุดเดิ้ลและยอร์กกี้ เขาต้องออกกำลังกายทุกวันและทำได้ดีด้วยการเดินหรือวิ่งเล่นในสนาม
- การเห่าเป็นงานอดิเรกที่ชื่นชอบ บางครั้ง Yorkipoo สามารถฝึกให้เห่าน้อยลงได้ แต่คาดว่าจะได้ยินเสียงเมื่อมีคนมาที่ประตู เขาไม่มีเงื่อนไขว่าเปลือกของเขาไม่ได้ทำให้ใครหวาดกลัว
- เขาเป็นคนไม่หยาบขาดและสามารถเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับ ผู้ที่ เป็นโรคภูมิแพ้
- การแปรงฟันทุกวันเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เสื้อโค้ตเนื้อเนียนละเอียดของเขาปราศจากการพันกันและเสื่อ
- ด้วยความรักและอ่อนโยน Yorkipoo สามารถเป็นเพื่อนที่ดีกับเด็กโตและมีน้ำใจมากขึ้น เช่นเดียวกับของเล่นพันธุ์อื่น ๆ เขาไม่แนะนำสำหรับบ้านที่มีเด็กเล็กมาก
- เขาฝึกได้ง่ายถ้าคุณใช้การเสริมแรงในเชิงบวก เขามีแนวรบที่ดื้อรั้น ดังนั้นควรคาดหวังการต่อต้านบ้างเป็นครั้งคราว
- Yorkipoo สามารถอาศัยอยู่ในอพาร์ทเมนต์ได้อย่างมีความสุข
- ปกติแล้วเขาจะเข้ากับสุนัขและสัตว์เลี้ยงตัวอื่นๆ ได้ดี
- สุนัขหลายเขาอาจประสบความวิตกกังวลในการแยกตัวเมื่อถูกทิ้งไว้ตามลำพังเป็นเวลานานในแต่ละครั้ง

- เพื่อให้สุนัขที่แข็งแรง อย่างซื้อลูกสุนัขจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ขาดความรับผิดชอบ โรงงานลูกสุนัข หรือร้านขายสัตว์เลี้ยง มองหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีชื่อเสียงซึ่งทำการทดสอบสุนัขที่ผสมพันธุ์เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีโรคทางพันธุกรรมที่อาจส่งผ่านไปยังลูกสุนัขได้และมีนิสัยที่ดี



## ข้อมูลทั่วไปของสุนัขพันธุ์ยอร์กี้พู Yorkipoo

Yorkipoo รักผู้คนและสนุกสนาน ไม่จำเป็นต้องเรียงตามลำดับนั้น เขาจะทำให้ครอบครัวพอใจและเต็มใจที่จะเล่นกลหรืออวดผู้มาเยือนเสมอ ความมั่นใจของเขาทำให้เขาไม่กระฉับกระเฉงหรือก้าวร้าวเกินไป เขามีความสุขในผิวของเขาเอง Yorkipoo สามารถเป็นเพื่อน ที่ดี กับทุกคนที่กำลังมองหาสุนัขตัวเล็ก ๆ ที่มีความมั่นใจและมีพลังงานเพียงพอและความรักที่ยิ่งใหญ่กว่า

เช่นเดียวกับลูกผสมพุดเดิ้ลส่วนใหญ่ Yorkipoo ได้รับการออกแบบให้เป็นสุนัขสายที่สามารถอาศัยอยู่กับ ผู้ที่เป็นโรคมะเร็งได้ เป้าหมายคือสุนัขตัวเล็ก ๆ ที่ไม่มีโรคของยอร์กเชียร์เทอร์เรียหรือพุดเดิ้ลซึ่งทั้งคู่ต้องทนทุกข์ทรมานจากปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการผสมพันธุ์ที่ไม่ดีหรือการผสมพันธุ์มากเกินไป

ทั้งสองสายพันธุ์มีความฉลาดและ Yorkipoo ก็เช่นกัน ทั้งสองสายพันธุ์ชอบการแข่งขันด้านประสิทธิภาพ เช่น ความคล่องแคล่วและการเชื่อง และ Yorkipoo ก็เช่นกัน Yorkie มีความเป็นอิสระมากกว่าพุดเดิ้ล ดังนั้นความเป็นอิสระของ Yorkipoo จึงขึ้นอยู่กับอารมณ์ของพ่อแม่แต่ละคน โดยเฉพาะพ่อแม่ของพุดเดิ้ล ชาวยอร์กไม่จำเป็นต้องอยู่บนตักของคุณ ในขณะที่ทอยและพุดเดิ้ลจิวน์แทบจะเป็นเพียง กับ Yorkipoo ทุกอย่างขึ้นอยู่กับพ่อแม่อีกครั้ง

Yorkipoo มีขนที่ขนน้อย มีขนที่หลุดร่วง และมีขนาดที่เล็กเหมือนพันธุ์ของเล่น เขามีความสุขในบ้านหลายประเภท และสามารถเป็นเพื่อนที่ดีกับผู้สูงอายุได้ ด้วยนิสัยที่อ่อนโยนและรักใคร่ Yorkipoo ได้พิสูจน์แล้วว่าเราสามารถเป็นสุนัขบำบัดที่ประสบความสำเร็จได้

น่าเสียดายที่สุนัขบางตัวที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 10 ปอนด์ไม่มีความรู้เรื่องขนาดร่างกายและเป็นที่รู้กันว่าสุนัขตัวใหญ่และ Yorkipoo อยู่ในหมวดหมู่นี้ เพื่อปกป้อง Yorkipoo ของคุณจากตัวเขาเอง แนะนำให้เขารู้จักกับสุนัขขนาดใหญ่ภายใต้การดูแล ก่อนที่พวกมันจะโต้ตอบด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันผลที่ตามมาที่อาจเกิดอันตราย สวนสำหรับสุนัขที่มีไว้สำหรับสุนัขทุกขนาดไม่เหมาะสำหรับสุนัขที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 10 ปอนด์ เนื่องจากมันง่ายเกินไปที่จะถูกมองว่าเป็นเหยื่อ และสำหรับพวกมันจะแกล้งทำเป็นอุกอาจต่อสุนัขตัวใหญ่

Yorkipoo ทำได้ดีในการฝึกอบรมและมักจะเป็นผู้เรียนที่รวดเร็ว เขาอาจจะดีอรั้น แต่นิสัยนี้มักจะเอาแต่ใจถ้าการฝึก

รุนแรงหรือซ้ำซากจำเจ ให้บทเรียนของเขาสนุกและน่าสนใจ และทุกอย่างก็ดำเนินไปอย่างง่ายดาย การเสริมแรงเชิงบวกอย่างสม่ำเสมอเป็นวิธีเดียวในการฝึก Yorkipoo โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการแก้ไขที่รุนแรงอาจทำให้สุนัขตัวเล็ก ๆ ได้รับความเจ็บสหัส แม้ว่าอาการบาดเจ็บจะไม่ใช่ปัญหา แต่การเสริมแรงด้านลบก็ใช้ไม่ได้กับสุนัขตัวนี้เพราะเขาจะปิดตัวลง

Yorkipoo สนุกกับการเห่าเพียงเล็กน้อยมากเกินไป (“ฉันชอบสิ่งนี้และฉันเก่ง!”) และโดยทั่วไปแล้วทำให้สุนัขเฝ้าบ้านที่ยอดเยี่ยม เขาจะเตือนเสียงเห่าเมื่อมีคนมาที่ประตูหรือเมื่อเขาเห็นสิ่งน่าสงสัย (และมีโอกาสดีที่เขาจำคำจำกัดความที่น่าสงสัยแตกต่างจากที่คุณทำ) Yorkipoos บางตัวสามารถฝึกให้เห่าได้เพียงครั้งเดียวหรือสองครั้ง แต่หลายคนทำไม่ได้

มีความแตกต่างระหว่างการผสมพันธุ์โดยเจตนาของยอร์กเชียร์ เทอร์เรียร์และพุดเดิ้ลที่คัดเลือกมาอย่างดีกับพุดเดิ้ลผสมที่เรียกว่ายอร์กกี้เพราะไม่มีใครรู้ว่าภูมิหลังของเขาเป็นอย่างไร เมื่อส่วนผสมได้ผลตามที่ตั้งใจไว้ คุณจะได้รับสติปัญญาและจิตวิญญาณของพุดเดิ้ลและลักษณะเด่นของเทอร์เรียร์ของยอร์กกี้ แน่ใจว่าเมื่อส่วนผสมไม่ได้ผล คุณอาจมีอาการกลัวจนฉี่รดได้ แต่สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในสายพันธุ์ผสม และในสายพันธุ์แท้ที่มีถิ่นที่ไม่มีความสุข

## ขนาดสุนัขพันธุ์ยอร์กกี้

Yorkipoo มีความสูงตั้งแต่ 7 ถึง 15 นิ้วและน้ำหนัก 3 ถึง 14 ปอนด์ ขนาดอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล และขนาดของผู้ใหญ่มักจะเป็นภาพสะท้อนของขนาดของพุดเดิ้ลที่ใช้สำหรับการผสมข้ามพันธุ์

## ลักษณะนิสัยสุนัขพันธุ์ยอร์กกี้

Yorkipoo เป็นสุนัขที่กระตือรือร้น รักสนุก ชอบอยู่ท่ามกลางผู้คน เขาเป็นสุนัขที่รักและภักดี เป็นสุนัขที่เป็นเพื่อนแท้ ที่ชอบมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว เขามีความมั่นใจด้วยมรดกจากเทอร์เรียร์ แต่โดยปกติเขาก็เป็นคนสบายๆ และมีความต้องการน้อยกว่าสุนัขสายพันธุ์เล็กอื่นๆ

เขาฉลาดพอที่จะเป็นเพื่อนที่ดี ได้ด้วย การฝึกฝน อย่างสม่ำเสมอและสม่ำเสมอ เขามักจะตื่นตัวและมีความสุขที่ได้มองโลกจากความอบอุ่นบนตักของเจ้าของ แต่เขาก็ยังสนุกกับการสำรวจสิ่งใหม่ด้วยตัวเขาเอง

อารมณ์ได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ รวมทั้งการถ่ายทอดทางพันธุกรรม การฝึกอบรม และการขัดเกลาทางสังคม ลูกสุนัขที่มีนิสัยดีขี้สงสัยและขี้เล่น เต็มใจที่จะเข้าหาผู้คนและดูแลพวกมัน เลือกลูกสุนัขที่อยู่กลางถนนไม่ใช่คนที่กำลังหุบตีเพื่อนร่วมครอกหรือคนที่ซ่อนตัวอยู่ที่มุมถนน

พบปะผู้ปกครองอย่างน้อยหนึ่งคนเสมอ – โดยปกติแม่จะเป็นคนที่พร้อม – เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาอารมณ์ดีที่คุณสบายใจ การพบปะพี่น้องหรือญาติคนอื่นๆ ของพ่อแม่ก็มีประโยชน์ในการประเมินว่าลูกสุนัขจะเป็นอย่างไรเมื่อเขาโตขึ้น

เช่นเดียวกับสุนัขทุกตัว Yorkipoo ต้องการการเข้าสังคมตั้งแต่เนิ่นๆ เช่น การได้สัมผัสกับผู้คน สถานที่ท่องเที่ยว เสียง และประสบการณ์ต่างๆ มากมาย เมื่อพวกเขาโตขึ้น การขัดเกลาทางสังคมช่วยให้แน่ใจว่าลูกสุนัข Yorkipoo ของคุณเติบโตขึ้นมาเป็นสุนัขที่มีความรอบรู้

การลงทะเบียนเรียนในชั้นอนุบาลลูกสุนัขถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี การเชิญผู้มาเยี่ยมเยียนเป็นประจำ และพาเขาไปที่

สวนสาธารณะที่พลุกพล่าน ร้านค้าที่อนุญาตให้สุนัขเข้าได้ และการเดินเล่นสบายๆ เพื่อพบกับเพื่อนบ้านจะช่วยให้เขาขัดเกลาทักษะทางสังคมของเขา

## สุขภาพสุนัขพันธุ์ยอร์กีพู

โดยทั่วไปแล้ว Yorkipoos มีสุขภาพดี แต่ก็เหมือนกับทุกสายพันธุ์ พวกเขามีแนวโน้มที่จะมีภาวะสุขภาพบางอย่าง ไม่ใช่ Yorkipoos ทั้งหมดจะได้รับโรคเหล่านี้ทั้งหมด แต่สิ่งสำคัญคือต้องระวังหากคุณกำลังพิจารณาสายพันธุ์นี้

หากคุณกำลังจะซื้อลูกสุนัข ให้หาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงกฎเกณฑ์ด้านสุขภาพสำหรับทั้งพ่อแม่ของลูกสุนัขของคุณ ไปรับรองสุขภาพพิสูจน์ว่าสุนัขได้รับการทดสอบและปลอดจากอาการบางอย่าง

ใน Yorkipoos คุณควรคาดหวังว่าจะได้รับการตรวจสุขภาพจาก Orthopedic Foundation for Animal (OFA) สำหรับ dysplasia สะโพก (ด้วยคะแนนยุดิรกรรมหรือดีกว่า) dysplasia ข้อศอก hypothyroidism และโรค von Willebrand; จากมหาวิทยาลัยออเบิร์นสำหรับ thrombopathia; และจาก Canine Eye Registry Foundation (CERF) ที่รับรองว่าดวงตาเป็นปกติ คุณสามารถยืนยันการตรวจสุขภาพได้โดยตรวจสอบเว็บไซต์ของ OFA ([offa.org](http://offa.org))

- **โรคลมบ้าหมู:** โรคลมบ้าหมูเป็นภาวะทางระบบประสาทที่มักสืบทอดมาแต่ไม่เสมอไป อาจทำให้เกิดอาการชักเล็กน้อยหรือรุนแรงที่อาจแสดงว่าตนเองมีพฤติกรรมผิดปกติ (เช่น วิ่งอย่างบ้าคลั่งราวกับว่าถูกไล่ล่า โชนเซ หรือชอนตัว) หรือแม้กระทั่งล้มลง แขนขาเกร็ง และหมดสติ อาการชักเป็นสิ่งที่ดูน่ากลัว แต่การพยากรณ์โรคในระยะยาวสำหรับสุนัขที่เป็นโรคลมบ้าหมูที่ไม่ทราบสาเหตุโดยทั่วไปจะดีมาก สิ่งสำคัญคือต้องพาสุนัขของคุณไปหาสัตวแพทย์เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้อง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากอาการชักอาจมีสาเหตุอื่น) และการรักษา
- **Patellar Luxation:** ยังเป็นที่รู้จักกันในนามการลื่นไถลซึ่งเป็นปัญหาทั่วไปในสุนัขตัวเล็ก กระดูกสะบ้าเป็นกระดูกสะบ้าหัวเข่า Luxation หมายถึงความคลาดเคลื่อนของส่วนกายวิภาค (เป็นกระดูกที่ข้อต่อ) Patellar luxation คือเมื่อข้อเข่า (มักเป็นขาหลัง) เลื่อนเข้าและออกจากตำแหน่งทำให้เกิดอาการปวด สิ่งนี้อาจทำให้หมดอำนาจแม้ว่าสุนัขหลายตัวจะมีชีวิตที่ค่อนข้างปกติด้วยสภาพนี้
- **Portosystemic Shunt (PSS):** นี่คือการไหลเวียนของเลือดผิดปกติระหว่างตับกับร่างกาย นั่นเป็นปัญหาเพราะตับมีหน้าที่ล้างพิษในร่างกาย เผาผลาญสารอาหาร และกำจัดยา สัญญาณอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดต่อความผิดปกติของระบบประสาท การขาดความอยากอาหาร ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (น้ำตาลในเลือดต่ำ) ปัญหาทางเดินอาหารไม่สม่ำเสมอ ปัญหาทางเดินปัสสาวะ การแพ้ยา และการเจริญเติบโตที่แคระแกร็น สัญญาณมักจะปรากฏขึ้นก่อนอายุสองปี การผ่าตัดแก้ไขอาจมีประโยชน์ในการจัดการระยะยาว เช่นเดียวกับการรับประทานอาหารพิเศษ
- **โรค Legg-Calve-Perthes:** นี่เป็นภาวะที่เกี่ยวข้องกับข้อสะโพก หาก Yorkipoo ของคุณมี Legg-Calve-Perthes ปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงที่ศีรษะของกระดูกโคนขา (กระดูกขาหลังขนาดใหญ่) จะลดลง และหัวของกระดูกโคนขาที่เชื่อมต่อกับกระดูกเชิงกรานจะเริ่มสลายตัว อาการแรกเริ่ม การเดินกะเผลกและการลื่นของกล้ามเนื้อขา มักเกิดขึ้นเมื่อลูกสุนัขอายุ 4-6 เดือน การผ่าตัดสามารถแก้ไขอาการได้ โดยปกติแล้วจะทำให้ลูกสุนัขไม่เจ็บปวด
- **Hypothyroidism:** นี่คือการผิดปกติของต่อมไทรอยด์ เชื่อกันว่าเป็นสาเหตุของอาการต่างๆ เช่น โรคลมบ้าหมู ผมหงอก (ผมหงอก) โรคอ้วน ความง่วง รอยดำ ผิวคล้ำ และสภาพผิวอื่นๆ รักษาด้วยยาและอาหาร
- **Hyperadrenocorticism:** ยังเป็นที่รู้จักกันในนามโรค Addison ซึ่งเป็นภาวะที่ร้ายแรงอย่างยิ่ง เกิดจากการผลิตฮอร์โมนต่อมหมวกไตไม่เพียงพอ สุนัขส่วนใหญ่ที่เป็นโรคแอดดิสันอาเจียน มีความอยากอาหารไม่ดี และมีพลังงานน้อย เนื่องจากอาการเหล่านี้ไม่ชัดเจนและอาจเข้าใจผิดว่าเป็นอาการอื่นๆ จึงง่ายต่อการ

วินิจฉัยโรคนี้อย่างผิด ๆ จนกว่าจะถึงขั้นขั้นสูงขึ้น สัญญาณที่รุนแรงมากขึ้นเกิดขึ้นเมื่อสุนัขเครียดหรือเมื่อระดับโพแทสเซียมสูงพอที่จะรบกวนการทำงานของหัวใจ ทำให้ช็อกอย่างรุนแรงและเสียชีวิต หากสัตวแพทย์ของคุณสงสัยว่าเป็นโรค Addison ชุดของการทดสอบสามารถยืนยันการวินิจฉัยได้

- **ภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic Dermatitis):** เป็นโรคผิวหนังที่สืบทอดมาซึ่งแสดงออกถึงความคันเย็บที่พัฒนาอาการแพ้หลังจากได้รับสารที่ไม่เป็นอันตรายบางอย่างซ้ำๆ ซึ่งมักเป็นสารก่อภูมิแพ้ เช่น ไรฝุ่นหรือละอองเกสรดอกไม้ โดยปกติจะปรากฏขึ้นเมื่อสุนัขอายุประมาณสามขวบ สัตว์ภูมิแพ้มักจะถู เลีย เคี้ยว กัด หรือข่วนที่เท้า ปากกระบอกปืน หู รังแร้ว หรือขาหนีบ การระคายเคืองนี้ทำให้ผมร่วงและแดงและหนาขึ้นของผิวหนัง การรักษารวมถึงการเอาสารก่อภูมิแพ้ ออกให้มากที่สุด และให้ยาแก้แพ้และสเตียรอยด์ ใช้แชมพูที่แพ้ง่ายกับสุนัขที่ได้รับผลกระทบ

## การเลี้ยงดูสุนัขพันธุ์ยอร์กี้พู

Yorkipoo อยู่ที่บ้านหรือพาร์ตเมนต์เท่าเทียมกัน เขาตัวเล็กเกินไปที่จะอยู่ข้างนอก เขาต้องอยู่แต่ในบ้านเพื่อความผาสุกทั้งทางร่างกายและจิตใจ เขาต้องออกกำลังกายทุกวันเนื่องจากมีพลังงานเหลือเฟือ (อ่านระหว่างบรรทัดเหล่านั้น) การเดินหรือวิ่งเล่นทุกวันจะช่วยให้ออกกำลังกายได้เพียงพอเพื่อให้เขาแข็งแรงและมีความสุข Yorkipoo ยังสามารถเผาผลาญไอน้ำได้ด้วยการเล่นเกมดึงโถงทางเดิน

การฝึกสุนัขเป็นประโยชน์ต่อสุนัขทุกตัวและเป็นวิธีที่ช่วยให้ Yorkipoo ของคุณไม่มีอุบัติเหตุในบ้านหรือเข้าไปในสิ่งที่ไม่ควรทำ ลังยังเป็นสิ่งที่เขาสามารถงีบหลับได้ การฝึกตั้งแต่อายุยังน้อยจะช่วยให้ Yorkipoo ของคุณยอมรับการกักขังได้หากจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

อย่าคิด Yorkipoo ของคุณไว้ในลังตลอดทั้งวันอย่างไรก็ตาม มันไม่ใช่คุก และเขาไม่ควรใช้เวลามากกว่าสองสามชั่วโมงในแต่ละครั้ง ยกเว้นเมื่อเขาอนหลับตอนกลางคืน Yorkipoos เป็นสุนัขของคนและพวกเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะใช้ชีวิตถูกขังอยู่ในลังหรือคอกสุนัข

## การให้อาหารสุนัขพันธุ์ยอร์กี้พู

ปริมาณที่แนะนำต่อวัน: อาหารแห้งคุณภาพสูง 1/4 ถึง 1 ถ้วยต่อวัน แบ่งเป็นสองมือ

หมายเหตุ: ปริมาณอาหารที่สุนัขโตเต็มวัยของคุณกินเข้าไปนั้นขึ้นอยู่กับขนาด อายุ การสร้าง เมตาบอลิซึม และระดับกิจกรรม สุนัขเป็นปัจเจก เช่นเดียวกับคน และไม่จำเป็นต้องได้รับอาหารในปริมาณเท่ากัน เกือบจะเป็นไปโดยไม่ได้บอกว่าสุนัขที่กระตือรือร้นต้องการมากกว่าสุนัขที่นอน คุณภาพของอาหารสุนัขที่คุณซื้อยังสร้างความแตกต่าง ยิ่งอาหารสุนัขดีเท่าไร อาหารสุนัขก็จะยิ่งไปหล่อเลี้ยงสุนัขของคุณได้มากขึ้นเท่านั้น และคุณจะต้องเขย่าชามของสุนัขให้น้อยลง

รักษา Yorkipoo ของคุณให้อยู่ในสภาพดีโดยการวัดอาหารของเขาและให้อาหารมันวันละสองครั้งแทนที่จะทิ้งอาหารไว้ตลอดเวลา หากคุณไม่แน่ใจว่าเขามีน้ำหนักเกินหรือไม่ ให้ทดสอบสายตาและการทดสอบเชิงปฏิบัติกับเขา

อันดับแรก มองลงไปที่เขา คุณควรจะสามารถเห็นเอวได้ จากนั้นวางมือบนหลังของเขา นิ้วหัวแม่มือไปตามกระดูก

สั้นหลัง โดยให้นิ้วางลง คุณควรรู้สึกได้ แต่ไม่เห็นซี่โครงของเขาโดยไม่ต้องออกแรงกด หากคุณทำไม่ได้ เขาต้องการอาหารน้อยลงและออกกำลังกายมากขึ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้อาหาร Yorkipoo โปรดดูหลักเกณฑ์ในการซื้ออาหารที่เหมาะสม การให้อาหาร ลูกสุนัขและการให้อาหารสุนัขโตของคุณ

## สีขนและการดูแลสุนัขพันธุ์ยอร์กีพู

เสื้อโค้ทของ Yorkipoo มีตั้งแต่แบบตรงไปจนถึงแบบหยิก และควรมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มและเนียนอย่างหรูหรา – ลาก นิ้วของคุณผ่านมันราวกับสวรรค์

แม้ว่ามันจะแตกต่างกันไปสำหรับ Yorkipoo ทุกตัว แต่ลูกสุนัขที่เกิดจากการผสมพันธุ์หลายรุ่น (Yorkipoo ผสมกับ Yorkipoo อื่น) ควรจะไม่มีกลิ่นและไม่ไหล – แม้ว่า “การไม่หลัง” จะเป็นจินตนาการเนื่องจากสุนัขทุกตัวในโลกนี้มี อย่างน้อย เล็กน้อย . Yorkipoo ก่อให้เกิดสะเก็ดผิวหนังเล็กน้อย ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่ดึงดูดเจ้าของที่เป็นภูมิแพ้

Yorkipoo มีหลายสี รวมทั้งครีม สีดำ สีขาว สีแดง สีน้ำตาลเข้ม แอปริคอต สีน้ำตาล ช็อกโกแลต สีเทา และสีเงิน เด็กผู้ชายที่เก่งกาจคนนี้สามารถเล่นกีฬาได้หลายสีและทำเครื่องหมายได้หลากหลาย รวมถึงสีด้าที่มีจุดสีแทน

แม้ว่าเขาจะถูกมองว่าเป็นคนไม่ขนร่วง แต่ Yorkipoo ก็ต้องการการดูแลในการรักษาขนที่ละเอียดและแข็งแรง การ แปรงเขาทุกวันจะช่วยให้ขนพันกัน แปรงผมออกจากดวงตาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระคายเคือง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ หากสะเก็ดเหล่านี้ คุณยังสามารถปกป้องดวงตาของเขาได้ด้วยการเสริมผมด้วยกรรไกร

ควรตัดขนของเขาอย่างสม่ำเสมอตามความยาวที่คุณต้องการ นั่นคือความงามของสายพันธุ์ดีไซเนอร์ ไม่มีใครจะบอก ว่าคุณตัดเขาอย่างไม่ถูกต้อง เพราะไม่มีการตัดที่ “ถูกต้อง” การ อาบน้ำช่วยให้ขนของเขาดูเนียนนุ่มน่าสัมผัส แต่ เขาต้องอาบน้ำเมื่อจำเป็นเท่านั้น ไม่ใช่ตามกำหนดเวลา

แปรงฟันของ Yorkipoo อย่างน้อยสองหรือสามครั้งต่อสัปดาห์เพื่อขจัดคราบหินปูนและแบคทีเรียที่แฝงตัวอยู่ภายใน สายพันธุ์ของเล่นขึ้นชื่อในเรื่องปัญหาทางทันตกรรม เนื่องจากเป็นการยากที่จะเอาฟันทั้งหมดเข้าไปในปากเล็กๆ เช่นนี้ การแปรงฟันทุกวันจะดียิ่งขึ้นหากคุณต้องการป้องกันโรคเหงือกและกลิ่นปาก

ตัดเล็บเดือนละครั้งหรือสองครั้งหากสุนัขของคุณไม่ทำเล็บตามธรรมชาติ เพื่อป้องกันน้ำตาที่เจ็บปวดและปัญหาอื่นๆ หากคุณสามารถยืนพวกมันคลิบบนพื้น แสดงว่ามันยาวเกินไป เล็บเท้าของสุนัขมีเส้นเลือดอยู่ในนั้น และถ้าคุณตัดมากเกินไป อาจทำให้เลือดออกได้ และสุนัขของคุณอาจไม่ร่วมมือในครั้งต่อไปที่เขาเห็นกรรไกรตัดเล็บออกมา ดังนั้น หาก你不เคยตัดเล็บสุนัขมาก่อน ให้ขอคำแนะนำจากสัตวแพทย์หรือช่างตัดขน

ควรตรวจหูทุกสัปดาห์เพื่อหารอยแดงหรือกลิ่นเหม็น ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการติดเชื้อ เมื่อคุณตรวจหูของสุนัข ให้เช็ด ออกด้วยสำลีก่อนซุบหน้ายาทำความสะอาดหูที่อ่อนโยนและมีค่า pH สมดุลเพื่อช่วยป้องกันการติดเชื้อ อย่าสอดอะไร เข้าไปในช่องหู เพียงแค่ทำความสะอาดหูชั้นนอก

เริ่มทำให้ Yorkipoo ของคุณคุ้นเคยกับการถูกแปรงและตรวจร่างกายเมื่อยังเป็นลูกสุนัข จับอุ้งเท้าบ่อยๆ สุนัขจะนอน เท้า และมองเข้าไปในปากของมัน ทำให้การดูแลร่างกายเป็นประจำเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยความรักและรางวัล และ คุณจะสามารถหาพื้นฐานสำหรับการสอบสัตวแพทย์อย่างง่ายและการจัดการอื่น ๆ เมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่

ในขณะที่คุณดูแลขน ให้ตรวจดูแผล ผื่น หรือสัญญาณของการติดเชื้อ เช่น รอยแดง อ่อนโยน หรือการอักเสบที่ผิว

หนัง ที่จุมูก ปาก ตา และที่เท้า ดวงตาควรใสไม่มีรอยแดงหรือสารคัดหลั่ง การสอบรายสัปดาห์อย่างถี่ถ้วนจะช่วยให้คุณระบุปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

## ความเป็นมิตรกับเด็กและสัตว์เลี้ยงของยอร์กี้พู

Yorkipoo เป็นสุนัขที่อ่อนโยนและรักใคร่และเข้ากันได้ดีกับเด็กๆ เขาไม่แนะนำสำหรับบ้านที่มีเด็กเล็กมาก เนื่องจากเขาอาจได้รับบาดเจ็บได้ง่ายเมื่อจัดการอย่างไม่เหมาะสม Yorkipoo สามารถเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับเด็กโตและมีน้ำใจมากขึ้น

เช่นเดียวกับทุกสายพันธุ์ คุณควรสอนให้เด็กรู้จักวิธีเข้าใกล้และสัมผัสสุนัข และดูแลปฏิสัมพันธ์ระหว่างสุนัขกับเด็กเล็กเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้อีกฝ่ายกัดหูหรือหางจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง สอนบุตรหลานของคุณไม่ให้เข้าใกล้สุนัขตัวใดในขณะที่เขากำลังกินหรือนอนหลับหรือพยายามเอาอาหารของสุนัขออกไป ไม่ว่าสุนัขจะเป็นมิตรสักแค่ไหน ก็ไม่ควรถูกล่อลวงไว้โดยไม่มีใครดูแลเด็ก

โดยทั่วไปแล้ว เขาเข้ากันได้ดีกับสุนัขและสัตว์เลี้ยงตัวอื่นๆ (ไม่ใช่ว่ามีสัตว์เลี้ยงจำนวนมากที่ตัวเล็กกว่าเขามาก แต่เขาไม่เข้าใจสิ่งนั้น) อย่างไรก็ตามเขาอาจแสดงใคร่พิเหี้ยเนื่องจากผู้ปกครอง Yorkie ของเขา นั่นอาจทำให้เขาไล่ตามสัตว์เลี้ยงและแมวตัวเล็กๆ แต่โดยทั่วไปแล้ว มันก็สนุกดี

## บทสรุปสุนัขพันธุ์ยอร์กี้พู (Yorkipoo)

ความสามารถในการปรับตัว ★★★★★

การปรับตัว ★★★★★

ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่เชื่อกันมานาน สุนัขสายพันธุ์ขนาดเล็กทุกสายพันธุ์อาจไม่เหมาะที่จะเลี้ยงในคอนโด เจ้าตัวเล็กมักมีพลังงานสูงและร่าเริง เป็นอุปสรรคสำหรับชีวิตในตึกสูง สุนัขสายพันธุ์ที่สามารถเลี้ยงในคอนโดต้องมีบุคลิกเงียบๆ พลังงานน้อย เป็นสุนัขสายพันธุ์ที่ค่อนข้างสงบ และสุขภาพกับผู้อยู่อาศัยคนอื่นๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นคุณสมบัติที่ดีในคอนโด

ความยากในการเลี้ยง ★★★★★

สุนัขบางสายพันธุ์อาจเลี้ยงง่ายกว่าสายพันธุ์อื่น พวกมันอาจจะบางสายพันธุ์สามารถฝึกฝนค่อนข้างง่าย พวกเขายังมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะยอมรับความผิดพลาด หรือความไม่เข้ากันกับคุณบ้างในบางสถานการณ์สุนัขสายพันธุ์ที่มีความอ่อนไหวสูง มีความคิดอิสระ หรือกล้าแสดงออก อาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับผู้เลี้ยงสุนัขมือใหม่ คุณจะต้องคำนึงความเข้ากันกับน้องหมาของคุณด้วย ก่อนที่จะเป็นเจ้าของน้องๆ

ความอ่อนไหว ★★★★★

สุนัขบางสายพันธุ์ตัวจะปล่อยให้การตำหนิที่ผ่านไปอย่างไม่มีที่หระ ในขณะที่บางสายพันธุ์ก็เก็บไว้ในใจ สุนัขที่มีความอ่อนไหวต่ำหรือที่เรียกว่า “ว่าง่าย” “อดทน” “ยืดหยุ่น” และแม้กระทั่ง “จิตใจเข้มแข็ง” สามารถอาศัยในบ้านที่มีเสียงดังวุ่นวาย เจ้าของที่เสียงดังหรือสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง หากคุณมีเด็กเล็กๆ ชอบจัดปาร์ตี้ เล่นในโรงรถ หรือมีชีวิตที่วุ่นวาย ไม่ควรเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่ความอ่อนไหวสูง



## อยู่ตัวเดียวได้ ★★ ★

บางสายพันธุ์มีความผูกพันกับครอบครัวอย่างใกล้ชิดและมีแนวโน้มที่จะวิตกกังวลหรือตื่นตระหนกเมื่อเจ้าของทิ้งไว้ตามลำพัง สุนัขที่วิตกกังวลมีความสามารถทำลายล้างได้อย่างคาดไม่ถึง เช่น เหา หอน กัดแทะ และก่อให้เกิดความโกลาหลขึ้นได้ สายพันธุ์เหล่านี้จะค่อนข้างสงบเมื่อสมาชิกในครอบครัวอยู่ที่บ้านในระหว่างวัน และสามารถพาสุนัขไปที่ทำงานได้

## ทนอากาศหนาว ★★

สายพันธุ์ที่มีขนสั้นมากและมีขนชั้นในหรือไขมันในร่างกายเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย มีความเสี่ยงที่จะเป็นหวัดเมื่ออยู่ในอากาศหนาว สุนัขที่มีความทนทานต่อความหนาวเย็นต่ำจำเป็นต้องอาศัยอยู่ภายในบริเวณที่มีอากาศอบอุ่น และควรมีเสื้อแจ็คเก็ตหรือเสื้อกันหนาวสำหรับอาศัยในสภาพอากาศที่หนาวเย็น

## ทนอากาศร้อน ★★ ★

สุนัขสายพันธุ์ที่มีขนหนาสองชั้นมีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาในอากาศร้อนจัด เช่นเดียวกับสายพันธุ์ที่มีจมูกสั้น เช่น บูลด็อกหรือบ็อก เนื่องจากพวกมันจะระบายความร้อนได้ช้า หากคุณต้องการพันธุ์ที่อาศัยได้ในสภาพอากาศที่ร้อน สุนัขตัวโปรดของคุณจะต้องอยู่กับคุณในบ้านในวันที่อากาศร้อนหรือชื้น และจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อพาไปออกกำลังกายในที่ร้อน หรืออากาศร้อน

# ความเป็นมิตรของสุนัขพันธุ์ยอร์กี้พู

## ความเป็นมิตร ★★ ★★

## เป็นมิตรกับครอบครัว ★★ ★★ ★★

สุนัขบางสายพันธุ์อาจรักความเป็นส่วนตัวและมีนิสัยห่างเหิน ถึงแม้ว่าพวกมันจะได้รับการเลี้ยงดู ความรัก ความอบอุ่นเป็นอย่างดี ตั้งแต่ยังเป็นลูกสุนัข น้องอาจจะผูกพันใกล้ชิดกับคนคนเดียวและไม่แยแสกับคนอื่น สายพันธุ์อาจไม่ใช่ปัจจัยเดียว ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมิตรของน้องหมา สภาพแวดล้อมและคนรอบข้างก็มีส่วนทำให้ น้องรู้สึกสบายใจกับมนุษย์และผูกพันกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

## เป็นมิตรกับเด็ก ๆ ★★ ★★ ★★

การมีนิสัยอ่อนโยนกับเด็ก ๆ และแข็งแรงพอที่จะทนแรงจับได้หนัก ๆ และสามารถจับมากอดได้ และมีทัศนคติที่เพิกเฉยต่อการวิ่ง เสียงเด็กที่กรี๊ดร้องลั่นเป็นคุณลักษณะสำคัญที่ทำให้สุนัขเป็นมิตรกับเด็ก คุณอาจจะมองหาว่าสายพันธุ์ไหนอยู่ในรายชื่อเหล่านี้ สุนัขพันธุ์บ็อกเซอร์ที่หน้าตาดีถือว่าเข้ากับเด็กได้ดี เช่นเดียวกับสุนัขพันธุ์อเมริกันสแตฟฟอร์ดเชียร์ (ซึ่งถือว่าเป็นสายพันธุ์พิทบูล) สุนัขตัวเล็ก ๆ บอบบาง และอาจอ้วนไว เช่น ชิววา อาจไม่ใช่สุนัขที่เหมาะสมสำหรับครอบครัวเสมอไป

### การดูสุนัขที่ไม่เป็นมิตรกับเด็ก

\*\*สุนัขทุกตัวมีบุคลิกนิสัยแตกต่างกันในแต่ละตัว การให้คะแนนของเราเป็นการสรุป และไม่ได้รับประกันว่าสุนัขทุกสายพันธุ์หรือสุนัขแต่ละตัวจะมีพฤติกรรมอย่างไร สุนัขจากทุกสายพันธุ์สามารถเข้ากับเด็กได้ดีโดยพิจารณาจากประสบการณ์ที่ประสบมา การฝึกให้เข้ากับเด็กและบุคลิกภาพ ไม่ว่าสายพันธุ์หรือสายพันธุ์ใดก็ตาม และอย่าลืมว่าสุนัขทุกตัวมีขากรรไกรที่แข็งแรง ฟันที่แหลมคม และอาจกัดได้ในสถานการณ์ที่ตึงเครียด เด็กเล็กและสุนัขทุกสายพันธุ์ควรได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่เสมอและไม่ปล่อยให้ถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังด้วยกัน

## เป็นมิตรกับสุนัขอื่น ★★ ★★

ความเป็นมิตรต่อสุนัขตัวอื่นและความเป็นมิตรกับมนุษย์เป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง สุนัขบางตัวอาจทำร้ายหรือพยายามข่มขู่สุนัขตัวอื่น ถึงแม้ว่าพวกมันอาจจะรักใคร่กับผู้คนก็ตาม บางสายพันธุ์ชอบเล่นมากกว่าต่อสู้ และบางตัวจะหนี สายพันธุ์ไม่ใช่ปัจจัยเดียว สุนัขที่อาศัยอยู่กับเพื่อนร่วมครอกและแม่ของมันจนถึงอายุอย่างน้อยหกถึงแปดสัปดาห์ และใช้เวลาเล่นกับสุนัขตัวอื่นๆในช่วงลูกสุนัข มีแนวโน้มที่จะมีทักษะการเข้าสังคมของสุนัขที่ดี

## เป็นมิตรกับคนแปลกหน้า ★ ★

สุนัขที่เป็นมิตรกับคนแปลกหน้าจะทักทายแขกด้วยการกระดิกหางและจุมพิต บางสายพันธุ์อาจขี้อาย ไม่แยแสหรือแม้แต่ก้าวร้าว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าสุนัขสายพันธุ์ไหนก็ตาม สุนัขที่เคยเข้าสังคมและสัมผัสกับผู้คนหลากหลายประเภท อายุ ขนาดและรูปร่าง ตอนเป็นลูกสุนัขจะตอบสนองต่อคนแปลกหน้าได้ดีกว่าเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ จำไว้ว่าแม้แต่สุนัขที่เป็นมิตรก็ควรอยู่ในสายจูงที่ดีและแข็งแรงในที่สุด

## ด้านสุขภาพของสุนัขพันธุ์ยอร์กีพู

## ด้านสุขภาพและการเลี้ยงดู ★ ★

### การผลัดขน ★

หากคุณกำลังจะต้องอาศัยอยู่กับกับสุนัขของคุณ คุณจะต้องจัดการกับขนสุนัขบนเสื้อผ้าและในบ้านของคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม การหลุดร่วงจะแตกต่างกันไปในแต่ละสายพันธุ์ สุนัขบางตัวผลัดขนตลอดทั้งปี บางตัวผลัดขนตามฤดูกาล บางตัวทำทั้งสองอย่าง และบางตัวแทบไม่ผลัดขน หากคุณเป็นคนที่รักความสะอาดเรียบร้อย คุณจะต้องเลือกสายพันธุ์ที่มีขนน้อย หรือผลัดขนในระดับที่คุณรับได้ เพื่อช่วยให้บ้านของคุณสะอาดยิ่งขึ้น

### การหลั่งน้ำลาย ★

สุนัขที่มีแนวโน้มจะน้ำลาย น้ำลายอาจยึดไหลเยิ้มที่แขนของคุณ และทิ้งจุดเปียกๆ ไว้บนเสื้อผ้าของคุณเมื่อพวกมันเข้ามาทักทาย หากคุณมีทัศนคติที่สบายๆ ไม่มีหระเรื่อเรื่องน้ำลายของน้องๆก็ดีไป แต่ถ้าคุณเป็นคนเรียบร้อยรักสะอาด คุณอาจต้องการเลือกสุนัขที่มีอัตราการหลั่งน้ำลายต่ำมาเลี้ยง

### ความเลี้ยงง่าย ★ ★ ★

บางสายพันธุ์เป็นสุนัขที่ต้องขนแปรง บางสายพันธุ์ต้องการการอาบน้ำ การตัด และการดูแลอื่นๆ เป็นประจำเพื่อรักษาความสะอาดและสุขภาพที่ดี พิจารณาว่าคุณมีเวลาและความอดทนสำหรับสุนัขที่ต้องการการดูแลมากหรือไม่ หรือมีเงินจ่ายให้คนอื่นทำ

### สุขภาพทั่วไป ★ ★

เนื่องจากการผสมพันธุ์ที่ไม่ดี บางสายพันธุ์จึงมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาทางพันธุกรรมบางอย่าง เช่น ข้อสะโพกเสื่อม (**Hip dysplasia**) นี้ไม่ได้หมายความว่าสุนัขทุกตัวในสายพันธุ์นั้นจะเป็นโรคเหล่านั้น แต่หมายความว่าพวกมันอาจกำลังมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น หากคุณกำลังรับเลี้ยงลูกสุนัข คุณควรตรวจสอบว่าโรคทางพันธุกรรมใดที่พบได้ทั่วไปในสายพันธุ์ที่คุณสนใจ คุณอาจต้องการถามด้วยว่าคนขายมีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพกายของลูกสุนัขที่อาจเป็นไปได้หรือไม่ อาจจะเป็นของพ่อแม่ของมัน

### น้ำหนัก ★

บางสายพันธุ์มีความอยากอาหารมากและมีแนวโน้มที่จะทำให้น้ำหนักขึ้นได้ง่าย เช่นเดียวกับในมนุษย์ การมีน้ำหนักเกินอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพในสุนัขได้ หากคุณเลือกสายพันธุ์ที่มีน้ำหนักมาก คุณจะต้องจำกัดอาหาร และตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกมันได้ออกกำลังกายเพียงพอ และวัดปริมาณอาหารที่รับประทานในแต่ละวันเป็นมือปกติ แทนที่จะทิ้งอาหารไว้ตลอดเวลา  
ถ้ามสัตวแพทย์ของคุณเกี่ยวกับอาหารสำหรับสุนัขของคุณและสิ่งที่พวกเขาแนะนำให้เลี้ยงสุนัขของคุณเพื่อให้มีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ การเพิ่มของน้ำหนักอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพอื่นๆ หรือทำให้ปัญหาแย่ลง เช่น โรคข้ออักเสบ

## ขนาด ★

สุนัขมีทุกขนาด ตั้งแต่ชิวาว่าที่ตัวเล็กที่สุดในโลก ไปจนถึงเกรทเดนที่สูงตระหง่าน การใช้พื้นที่ของสุนัขเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจว่าเข้ากันได้กับคุณและพื้นที่อยู่อาศัยของคุณหรือไม่ สุนัขพันธุ์ใหญ่อาจดูแข็งแรงและน่าเกรงขาม แต่บางสายพันธุ์ก็น่ารักอย่างไม่น่าเชื่อ ลองดูและค้นหาสุนัขขนาดที่ใช้สำหรับคุณ

## ความสามารถในการฝึกฝนสุนัขพันธุ์ยอร์กีพู

### ความสามารถในการฝึกฝน ★ ★ ★ ★

#### การฝึกฝน ★ ★ ★ ★

สุนัขที่ฝึกง่ายจะเชี่ยวชาญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวน้องๆและเจ้าของ (เช่น คำว่า “นั่ง”) การกระทำ (นั่ง) และผลที่ตามมา (การรับขนม) อย่างรวดเร็ว บางสายพันธุ์ก็สามารถฝึกได้อย่างรวดเร็ว แต่บางสายพันธุ์ก็ต้องการเวลา ความอดทน และการทำซ้ำมากขึ้นระหว่างการฝึก หลายสายพันธุ์มีความฉลาด แต่เข้าถึงการฝึกอบรมด้วยวิธี “อะไรในตัวฉัน” ซึ่งในกรณีนี้ คุณจะต้องใช้รางวัลและเกมเพื่อสอนให้พวกเขาปฏิบัติตามคำฝึกสอนของคุณ

### ความฉลาด ★ ★ ★ ★

สุนัขที่ได้รับการเลี้ยงดูสำหรับงานที่ต้องใช้การตัดสินใจ สติปัญญา และสมาธิ เช่น การเลี้ยงปลูสต์ว์ จำเป็นต้องออกกำลังกายสมอง เช่นเดียวกับสุนัขที่ได้รับการเลี้ยงดูให้วิ่งตลอดทั้งวันจำเป็นต้องออกกำลังกายร่างกาย หากพวกมันไม่ได้รับการกระตุ้นทางจิตใจที่ต้องการ น้องๆจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ออกมา เช่น การขุดดินและกัดแทะ การฝึกให้เชื่อฟัง และของเล่นกับสุนัขแบบโต้ตอบเป็นวิธีที่ดีในการฝึกสมองให้กับสุนัข เช่นเดียวกับทักษะอื่นๆของสุนัข เช่น ความคล่องแคล่ว การค้นหา และการช่วยเหลือ

### การกัดแทะ ★ ★ ★

โดยทั่วไปในสายพันธุ์ส่วนใหญ่ในช่วงลูกสุนัขและในสายพันธุ์รีทิฟเวอรี ทุกวัย ความปากไวหมายถึงแนวโน้มที่จะกัด เคี้ยว และกัดเล่น (กัดที่นุ่มนวลและไม่เจ็บปวดซึ่งไม่เจาะผิวหนัง) สุนัขบางสายพันธุ์มักจะใช้ปากจับหรือ “ต้อน” สมาชิกในครอบครัวที่เป็นมนุษย์ และพวกมันอาจต้องการการฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้ว่าการแทะของเล่นที่เคี้ยวได้นั้นเป็นเรื่องปกติ แต่ไม่ใช่กับคน สายพันธุ์ปากแข็งมักจะชอบเล่นเกมหาของ รวมถึงการเคี้ยวของเล่นที่อัดแน่นไปด้วยอาหารเม็ดและของขบเคี้ยว

### การไล่ล่าเหยื่อ ★ ★ ★

สุนัขที่ได้รับการเลี้ยงดูเพื่อล่าสัตว์ เช่น เทอร์เรียร์ มีความปรารถนาโดยกำเนิดที่จะไล่ตามและบางครั้งก็ฆ่าสัตว์อื่น ๆ สิ่งที่เป็นสิ่งเร้าเช่นแมว, กระจอก, และบางทีแม้แต่รถยนต์ก็สามารถกระตุ้นสัญชาตญาณนั้นได้ สุนัขที่ชอบไล่ล่าจะต้องถูกจูงหรือเลี้ยงไว้ในบริเวณที่มีรั้วกั้นเมื่ออยู่กลางแจ้ง และคุณจะต้องมีรั้วสูงแข็งแรงและปลอดภัยในบ้านของคุณ โดยทั่วไปแล้ว สายพันธุ์เหล่านี้ไม่เหมาะกับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กที่อาจดูเหมือนเหยื่อ เช่น แมว หนูแฮมสเตอร์ หรือสุนัขตัวเล็ก ๆ ในทางกลับกัน สายพันธุ์ที่ใช้สำหรับการล่านั้น โดยทั่วไปจะไม่ไล่ล่าตามสิ่งเร้า

### เห่าและหอน ★ ★ ★ ★ ★

บางสายพันธุ์เห่า และหอน มากกว่าสายพันธุ์อื่น เมื่อเลือกสายพันธุ์ ให้นึกถึงความถี่ที่สุนัขส่งเสียงเห่าหรือหอน หากคุณกำลังพิจารณาสุนัขล่าเนื้อ จะพบว่าเครื่องหมายการค้าของพวกมันคือส่งเสียงร้องโหยหวน หากกำลังพิจารณาสุนัขเฝ้าบ้าน เมื่อที่เต็มไปด้วย “คนแปลกหน้า” จะทำให้ลูกสุนัขของคุณเห่าทั้งวันหรือไม่? หรือคุณอาศัยอยู่ในบ้านที่มีข้อจำกัดเรื่องเสียงหรือไม่? คุณมีเพื่อนบ้านใกล้เคียงหรือไม่? ถ้าใช่ จากนั้นคุณอาจต้องการเลือกสุนัขสายพันธุ์ที่เงียบกว่า

## ความต้องการอิสระ ★★

บางสายพันธุ์รักอิสระมากกว่าพันธุ์อื่น สุนัขนอร์ดิค เช่น ไชบีเรียน ฮัสกี้ ได้รับการเลี้ยงดูมาในที่โล่งกว้าง และหากมีโอกาส พวกมันจะออกพเนจรหลังจากถูกสิงเร้าตามสัญชาตญาณ และสุนัขล่าเนื้อจำนวนมากก็ต้องเดินตามจุ่มของมัน – หรือกระต่ายตัวนั้นที่วิ่งข้ามเส้นทาง และมันจะหมายถึงการทิ้งคุณไว้ข้างหลัง โดยไม่สนใจใยดี

## ลักษณะทางกายภาพสุนัขพันธุ์ยอร์กีพู

### ลักษณะทางกายภาพ ★★★★★

#### ระดับพลังงาน ★★★★★

สุนัขที่มีพลังงานสูง จะมีความแอคทีฟพร้อมเข้าชนสนใจทุกสิ่ง สัญชาตญาณเหล่านี้เกิดจากการฝึกฝนสุนัขบางอย่าง เช่น สำหรับล่าหรือใช้ในปศุสัตว์ พวกมันจึงมีความอดทนที่จะทุ่มเทให้กับการทำงานเต็มวัน พวกเขาต้องการการออกกำลังกายและการกระตุ้นทางจิตใจอย่างมาก และพวกเขาก็มักจะใช้เวลากระโดด เล่น และสำรวจสถานที่และกลิ่นใหม่ๆ สุนัขที่ใช้พลังงานต่ำ ก็จะกลับกัน เขาจะเป็นสุนัขรักสงบเงียบๆ อาจจะงีบหลับทั้งวัน เมื่อเลือกสายพันธุ์ให้พิจารณาถึงระดับกิจกรรมและไลฟ์สไตล์ของคุณเอง หากคิดว่า คุณจะรับมือสุนัขที่ร่าเริงกระฉับกระเฉง แล้วรู้สึกสนุก หรือคิดว่าน่ารำคาญ

### สัญชาตญาณ ★★★★★

สุนัขที่กระฉับกระเฉงอาจมีหรือไม่มีพลังงานสูง แต่ทุกสิ่งที่คุณทำ พวกมันทำอย่างกระฉับกระเฉง เช่น นอนจะวัดสายจูง (จนกว่าคุณจะฝึกพวกมันไม่ให้ทำ) พยายามไถผ่านสิ่งกีดขวาง และแม้กระทั่งกินและดื่มอีกใหญ่ พฤติกรรมเหล่านี้ต้องการการฝึกอบรมอย่างดี เพื่อเรียนรู้มารยาทที่ดี และบางสายพันธุ์อาจไม่เหมาะที่สุดสำหรับบ้านที่มีเด็กเล็กหรือผู้สูงวัยหรืออ่อนแอ ในทางกลับกัน สุนัขที่มีกำลังน้อยมีแนวทางการใช้ชีวิตที่สงบสุขมากกว่า

### การออกกำลังกาย ★★★★★

บางสายพันธุ์ทำได้ดีด้วยการเดินเล่นรอบ ๆ ช่วงค่ำอย่างช้าๆ บางสายพันธุ์ต้องการการออกกำลังกายอย่างกระฉับกระเฉงทุกวัน หากไม่มีการออกกำลังกายเพียงพอ สายพันธุ์เหล่านี้อาจเพิ่มน้ำหนักและระบายพลังงานที่สะสมไปในแบบที่คุณไม่ชอบ เช่น การเห่า การเคี้ยว และการขุด สายพันธุ์ที่ต้องการการออกกำลังกายเป็นจำนวนมากเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบทำกิจกรรมนอกบ้าน คนกระตือรือร้น หรือผู้ที่สนใจฝึกสุนัขเพื่อแข่งขันกีฬา สุนัขที่ให้พลังงานสูง เช่น ความคล่องแคล่ว

### ความขี้เล่น ★★★★★

สุนัขบางตัวเป็นลูกหมาตลอดกาล – ขอเกมเสมอ – ในขณะที่บางตัวก็จริงจังและใจเย็นกว่า แม้ว่าลูกสุนัขขี้เล่นจะฟังดูน่ารัก แต่ให้พิจารณาว่าคุณต้องการเล่นเกมดึงเชือกกี่ครั้งในแต่ละวัน และไม่ว่าคุณจะมีเด็กๆหรือสุนัขตัวอื่นๆ ที่สามารถเป็นเพื่อนเล่นกับน้องหมาทั้งวันได้หรือไม่

# หน้ารวมสายพันธุ์สุนัข

 KAWAiiBEAR

